

Số: 56/VPPCTT

Lai Châu, ngày 15 tháng 9 năm 2020

V/v rà soát, cập nhật phương án ứng phó
tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai



Kính gửi: Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Thực hiện Công văn số 341/VPTT ngày 31/8/2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc rà soát, cập nhật phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/02/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu báo cáo với các nội dung sau:

1. Công tác phổ biến, triển khai Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã triển khai phổ biến đến Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn gồm Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/02/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai; Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai. Đến nay, Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố đang tiến hành rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai để điều chỉnh, cập nhật phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Công tác rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai

Hàng năm, tỉnh Lai Châu đều thực hiện việc rà soát các phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai. Hiện tại, tỉnh Lai Châu đang thực hiện các phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai với một số loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 2408/KH-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. Việc xây dựng

phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai theo Sổ tay hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/02/2020 của Trường ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, hiện nay tỉnh đang rà soát, thu thập thông tin để triển khai xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai.

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, cập nhật phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Lai Châu, kính gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Vũ Xuân Tính